

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC,**  
**NHIỆM KỲ 2021- 2026**

*Kính thưa quý cô, bác, anh, chị cử tri!*

Tôi tên **TRẦN TUYẾT MINH**, sinh ra và lớn lên tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Năm 1991, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi về công tác tại Huyện ủy Đồng Phú, tỉnh Sông Bé. Trải qua 30 năm với nhiều cương vị công tác tại huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước, hiện nay tôi được giao nhiệm vụ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội), đại biểu HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tôi luôn dành trọn tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực để góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng phát triển. Vì thế, ở vị trí công tác nào tôi cũng luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn có những trăn trở và tìm giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Trải qua hai nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh, tôi nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND trước cử tri toàn tỉnh nói chung và cử tri nơi mình được ứng cử nói riêng.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, tôi vinh dự được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 21 các xã Đường 10, Đắk Nhau, Bom Bo, Bình Minh, Minh Hưng của huyện Bù Đăng.

*Kính thưa quý cử tri!*

Bù Đăng là huyện có diện tích rộng (trên 150 ngàn ha); đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao (chiếm trên 42%). Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá. Tuy nhiên, huyện vẫn còn những khó khăn như: kết cấu hạ tầng chưa phát triển đồng bộ; cơ sở vật chất trường học, trạm y tế còn nhiều thiếu thốn; chất lượng cuộc sống của một bộ phận nhân dân còn thấp, nhất là người dân ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thực tế đó đặt ra yêu cầu đối với các cấp, các ngành và bản thân tôi cần phải tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm và phải có giải pháp mới, quyết liệt để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

*Kính thưa quý cử tri!*

Căn cứ theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ thứ ba, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

**Thứ nhất**, đối với công việc chung của tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung trí tuệ lãnh

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển, có quy mô kinh tế khá trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ sự phát triển chung của tỉnh sẽ đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

**Thứ hai,** được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, tôi sẽ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo thực hiện toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; quan tâm đến chính sách đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tôi sẽ chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, tiếp tục phát triển chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với chính quyền. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng chính sách xã hội hóa đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Có giải pháp phát triển đời sống văn hóa; bảo tồn các giá trị, phong tục, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; phục dựng các lễ hội, ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng Sóc Bom Bo cần phải được đầu tư hiệu quả để thực sự trở thành điểm nhấn về văn hóa - du lịch của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Bù Đăng nói riêng.

Tôi sẽ chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025; chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Bù Đăng và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực thi có hiệu quả các cơ chế chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức và sự chủ động vươn lên của hộ nghèo.

**Thứ ba,** Làm tròn trách nhiệm với cử tri, trước hết là việc liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; làm tốt trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc với cử tri theo luật định. Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND tỉnh. Kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm đầy đủ đến việc kiểm tra, đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

**Thứ tư,** Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ hỗ trợ, đồng hành với tập thể ban lãnh đạo huyện Bù Đăng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo của huyện, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

**Thứ năm,** Tôi sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh người đại biểu dân cử, tích lũy kinh nghiệm để làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phương châm hành động của bản thân là: sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, tận tâm, tận lực vì việc chung, vì Nhân dân.

*Kính thưa quý cử tri!*

Chương trình hành động của tôi lấy cử tri làm trung tâm. Tôi ý thức sâu sắc rằng: là đại biểu Dân cử phải tận tụy vì Dân và có trách nhiệm với Dân. Tôi luôn ghi nhớ và sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt những cam kết của mình đối với cử tri.

Tôi mong muốn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 21 của huyện Bù Đăng, để tôi có cơ hội thực hiện Chương trình hành động này; đóng góp công sức trong xây dựng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững.

*Kính chúc toàn thể quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!*

*Trân trọng cảm ơn!*